

Số: /CT-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2022

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023**

*Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 ;*

*Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-BCH ngày 16/11/2022 của BộCHQS tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023;*

*Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện năm 2023 bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu được giao,*

*Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị:*

**1. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn**

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về công tác tuyển công dân nhập ngũ năm 2022; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển công dân nhập ngũ; tổ chức giao nhận quân đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối .

- Chỉ tiêu tuyển quân : 145 công dân (Nam giới )

+ Quân sự: 105 công dân;

+ Công an : 40 công dân;

- Thời gian giao quân : Ngày 10/2/2023;

- Địa điểm giao, nhận: Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo.

**2. Tiêu chuẩn tuyển chọn**

Tiêu chuẩn tuyển chọn được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018; Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 148/2016/TT - BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT- BYT- BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP - BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội; việc tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

### **3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện**

#### **3.1. Ban CHQS huyện ( Phó Chủ tịch TT Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện )**

Chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện trong việc ban hành các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 phối hợp cùng phòng Y tế, Trung tâm Y tế làm tốt công tác khám tuyên hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tại địa phương, các phòng, cơ quan có liên quan trong toàn huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đưa công dân nhập ngũ đến đúng thời gian, địa điểm đủ chỉ tiêu đảm bảo an toàn tiết kiệm. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên tổng hợp kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tổ chức giao nhận quân đúng thời gian quy định.

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả công tác tuyển quân về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm để chỉ đạo.

Theo dõi, chỉ đạo xã Mường Khong, xã Nà Sáy trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.2. Công an huyện (Thường trực của Hội đồng NVQS huyện)**

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện tiến hành tuyển chọn đủ công dân nhập ngũ theo Quyết định của UBND tỉnh; Công an tỉnh. Chỉ đạo tổ chức xét duyệt hồ sơ cho công dân được gọi nhập ngũ đúng theo quy định, sử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự và tham nghĩa vụ Công an nhân dân, chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm chứng minh thư nhân dân cho 100% công dân được gọi nhập ngũ, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng chuyên môn và công an xã thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho công dân gọi nhập ngũ đảm bảo đúng theo quy định. Phối kết hợp cùng cơ quan quân sự, tổ chức tốt công tác bảo vệ trong suốt quá trình tuyển quân và Lễ giao, nhận quân.

Theo dõi, chỉ đạo xã Pú Xi, xã Mường Mùn trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.3. Phòng Y tế huyện (Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện)**

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng NVQS huyện, về công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lập kế hoạch, dự trù kinh phí khám sức khỏe cho công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tổ chức triển khai thực hiện. Thành lập hội đồng khám sức khỏe NVQS đề nghị UBND huyện quyết định; Báo cáo Sở Y tế tỉnh. Phối hợp với Ban CHQS huyện bàn giao đầy đủ, kịp thời hồ sơ sức khỏe của công dân được nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân. Chủ trì và phối hợp với Ban CHQS huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc khám sức khỏe NVQS. Tổng hợp kết quả công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS báo cáo Hội đồng NVQS huyện và Sở Y tế tỉnh. Thực hiện sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm về công tác khám sức khỏe cho công dân làm NVQS sau mỗi đợt khám tuyển.

Theo dõi, chỉ đạo xã Chiềng Đông trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.4. Trung tâm Y tế huyện** (*Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng NVQS huyện. Phối hợp với Phòng Y tế và Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe theo đúng kế hoạch. Phối hợp với Phòng Y tế huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS; Cử cán bộ chuyên môn cùng các trang thiết bị Y tế tiến hành khám sức khỏe NVQS cho công dân được gọi thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bảo đảm tiêm cho 100% công dân nhập ngũ đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả (âm tính) còn hiệu lực đến hết ngày giao nhận quân.

Theo dõi, chỉ đạo thị trấn Tuần Giáo; xã Chiềng Sinh trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.5. Phòng Lao động TB&XH huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ lao động thương binh xã hội kết hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt các gia đình có công dân nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn tham mưu cho Hội đồng NVQS làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Theo dõi, chỉ đạo xã Tênh Phong trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.6. Phòng GD&ĐT huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường THCS, phối kết hợp cùng cơ quan quân sự huyện theo dõi và chịu trách nhiệm về trình độ văn hóa của thanh niên được gọi nhập ngũ, chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để giảm bớt lưu lượng đào tạo trong quân đội. Chỉ đạo các trường học cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt Luật NVQS.

Theo dõi, chỉ đạo xã Quài Cang, trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

#### **3.7. Phòng Văn hoá huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo ban văn hoá thông tin các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS sâu rộng trong quần chúng nhân dân các dân tộc, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp giao lưu văn hoá, văn nghệ, phục vụ cho nhân dân và tân binh gọi nhập ngũ, bảo đảm tốt công tác trang trí, băng cờ, khẩu hiệu, tuyên truyền cổ động trong ngày hội tòng quân.

Theo dõi, chỉ đạo xã Nà Tông trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tài chính các xã, thị trấn bảo đảm ngân sách cho Ban chỉ huy quân sự cùng cấp trong nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, thực hành tiết kiệm tránh lãng phí.

Theo dõi, chỉ đạo xã Mùn Chung trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.9. Phòng Tư pháp huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện, phối hợp với Ban CHQS huyện; Công an huyện, trong việc hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, xét duyệt hồ sơ cho công dân được gọi nhập ngũ, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bao che và ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Theo dõi, chỉ đạo xã Mường Thín, trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.10. Liên đoàn LD huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương và cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thăm hỏi động viên tặng quà cho các gia đình và tân binh được gọi nhập ngũ, vận động cán bộ công nhân viên chức tuyên truyền, thực hiện tốt Luật NVQS.

Theo dõi, chỉ đạo xã Pú Nhung, trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **\*Các cơ quan, đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện**

### **3.11. Hội liên hiệp phụ nữ huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*).

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành và cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đến các gia đình có con em được gọi nhập ngũ, đặc biệt với các gia đình khó khăn, neo đơn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Theo dõi, chỉ đạo xã Quài Tở, xã Toả Tình trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.12. Hội cựu chiến binh huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm vận động nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, chỉ đạo Hội cựu chiến binh các cơ sở xã, thị trấn phát huy sức mạnh tổng hợp của các chi hội, làm tốt công tác chính sách

hậu phương quân đội. Tuyên truyền Luật NVQS, giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, động viên con em tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc.

Theo dõi, chỉ đạo xã Phình Sáng trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.13. Ủy ban MTTQ huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm chỉ đạo mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự cùng cấp làm tốt công tác vận động tuyên truyền, thăm hỏi, động viên tặng quà cho các gia đình có con em được gọi nhập ngũ.

Theo dõi, chỉ đạo xã Rạng Đông trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.14. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm chỉ đạo ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn, phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương và cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức tốt công tác vận động, tuyên truyền Luật NVQS đến 100% Đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác phát triển Đoàn cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp khi đủ điều kiện, hiệp đồng với Phòng VH - TT tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngày hội giao quân.

Theo dõi, chỉ đạo xã Quài Nưa, trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.15. Hội nông dân huyện** (*Thành viên Hội đồng NVQS huyện*)

Là cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể ở địa phương và cơ quan quân sự cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật NVQS; động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có con em được gọi nhập ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo dõi, chỉ đạo xã Ta Ma trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

### **3.16. UBND các xã, thị trấn**

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng NVQS huyện về chất lượng tuyển quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Sau khi giao nhận quân sẵn sàng đổi bù những công dân không đủ tiêu chuẩn sau khi khám phúc tra. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn, thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu” theo phương châm “*tuyển người nào chắc người đó*” mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất từ 3 công dân được nhập ngũ trở lên theo đúng kế hoạch. Chú trọng tuyển chọn công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp,

người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, để nâng cao chất lượng trình độ trong Quân đội, Công an và tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức gặp mặt, tiễn đưa tân binh trọng thể, trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng hướng dẫn nghi lễ quân đội.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các Cơ quan, có liên quan quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ CHQS tỉnh;
- Thành viên HDNVQS huyện;
- 19 xã, thị trấn;
- Lưu VP, QS.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Xuân Cảnh**

**DANH SÁCH**  
**Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách các xã, thị trấn**  
*(Theo Chỉ thị số /CT-UBND ngày tháng 11 năm 2022)*

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN</b>	<b>THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN</b>
1	Nguyễn Văn Sơn	Phó Chủ tịch TT Hội đồng NVQS huyện	Xã Mường Khong, Nà Sáy
2	Bùi Quốc Huy	Phó chủ tịch HĐNVQS	Xã Mường Mùn, Pú Xi
3	Lương Hậu Tân	Thành viên	Xã Chiềng Đông Xã Chiềng Sinh
4	Lò Hồng Nhung	Thành viên	Xã Mùn Chung, Nà Tông
5	Nguyễn Thành Lê	Thành viên	Xã Mường Thín
6	Lê Thị Thanh Thùy	Thành viên	Xã Quài Tở
7	Bùi Anh Hùng	Thành viên	Xã Tênh Phong
8	Giàng A Dơ	Thành viên	Xã Ta Ma
9	Mã Thị Lý	Thành viên	Xã Rạng Đông
10	Bạc Thị Phương	Thành viên	Xã Quài Nưa
11	Phạm Hữu Chiến	Thành viên	Xã Phình Sáng
12	Vũ Nguyên Trãi	Thành viên	Xã Tỏa Tình
13	Lường Thị Nhung	Thành viên	Xã Quài Cang
14	Đỗ Văn Sơn	Thành viên	Xã Pú Nhung
15	Bùi Như Việt	Thành viên	Thị trấn Tuần Giáo